



TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN LẦN THỨ 7 (QUÝ III, 2023)

VĂN HÓA, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

Đặc trưng, đổi mới và phát triển

(8:00 - 11:30 giờ ngày 29/9/2023)

Kính thưa:

- **Ông Phạm Văn Thủy**, Phó cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch!
- **Ông Sugano Yuichi**, Trưởng Đại diện, Văn phòng JICA Việt Nam!
- **GS. Tanaka Yuji**, Cố vấn trưởng Dự án Hỗ trợ kỹ thuật, JICA Nhật Bản!
- **PGS. Nguyễn Nguyên Minh**, đại diện tổ chức CSIRO, Úc!
- **Quý vị chủ tọa,**
- Các quý vị đại biểu, các vị khách quý!
- Các quý cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức trong nước và quốc tế!
- Quý Thầy Cô và các em sinh viên thân mến,

Trước hết, thay mặt BLĐ Trường ĐHCT, tôi xin được nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đến với Trường ĐHCT và đến với Tọa đàm SDMD lần thứ 7 hôm nay với chủ đề **“Văn hóa, Kinh tế xã hội và Nhân văn ĐBSCL - Đặc trưng, đổi mới và phát triển”**. Xin gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” đã được xác định là một trong những phương hướng quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đối với ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, trong quy hoạch phát triển đến năm 2030 tầm nhìn 2050 theo Quyết định Số 287 của Thủ tướng Chính phủ, đã xác định *“Đến năm 2050, ĐBSCL trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước; là nơi đáng sống đối với người dân, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư; các cộng đồng dân cư thịnh vượng và năng động; các hệ sinh thái*

đất ngập nước quan trọng được bảo tồn và phát triển; khai thác, phát huy có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Thưa các quý vị đại biểu!

Trên tinh thần đó, Diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long, tầm nhìn 2045 (gọi tắt là SDMD 2045) là diễn đàn được triển khai theo chủ trương của Chính phủ, do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì từ năm 2022, nhằm kết nối các bên liên quan trong nước và quốc tế, **góp phần đề xuất** các định hướng, giải pháp cho chính phủ, các cơ quan ban ngành; **đồng thời** thúc đẩy hợp tác xây dựng và triển khai các chương trình, dự án thiết thực, nhằm phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn SDMD, các Tọa đàm trực tuyến là đã và đang được triển khai hàng quý với các chủ đề khác nhau. Và chủ đề của Tọa đàm hôm nay về “**Văn hóa, Kinh tế xã hội và Nhân văn Đồng bằng sông Cửu Long**” với nội dung phong phú và sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà quản lý giàu kinh nghiệm, hy vọng sẽ góp phần quan trọng vào các mục tiêu trên.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Trường ĐHCT từ khi được thành lập năm 1966, Văn Khoa và Khoa học Xã hội là hai trong 4 lĩnh vực đầu tiên được hình thành và phát triển đến nay. Điều đó cho thấy nhu cầu và tầm quan trọng của lĩnh vực này đối với sự phát triển của cộng đồng và của vùng. Qua 57 năm phát triển ngày càng toàn diện các lĩnh vực, trong bối cảnh mới và nguồn lực mới, Trường ĐHCT **xin trân trọng cảm ơn và cam kết tiếp tục** đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị, tổ chức **trong nước và quốc tế**, nỗ lực hơn nữa để thực hiện sứ mệnh mới của mình trong “**Đào tạo – Nghiên cứu KH và Phục vụ cộng đồng**” ngày càng năng động, mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả.

Trong khuôn khổ Tọa đàm hôm nay, Trường ĐHCT trân trọng cảm ơn Trường ĐH KH XHNV – ĐH QG TP HCM và Hiệp hội du lịch ĐBSCL tham dự và sẽ cùng ký kết hợp tác, đồng hành với Nhà trường cho sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Xin trân trọng cảm ơn Ban chủ tọa, quý vị diễn giả và quý đại biểu tham gia và đóng góp quý báu cho tọa đàm hôm nay.

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi.

Chúc Tọa đàm hôm nay thành công tốt đẹp. **Xin trân trọng cảm ơn!**